

ประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม 2560

หอการค้าไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

## ยกชั้นปลาทุแม่กลองสู่สากล

Source - มติชน (Th)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ที่หอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย นำคณะมามอบนโยบายหอการค้าไทย และตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในพื้นที่ มีนายสัมพันธ์ พงษ์พรธนากุล ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 นายอุทัย ดำรงค์ธรรม รองประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร กรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมให้การต้อนรับ

นายกลินท์กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้สู่ฐานราก หอการค้าไทยจึงร่วมผลักดันสนองนโยบายอย่างเต็มที่ ซึ่ง จ.สมุทรสงคราม มีการท่องเที่ยวชุมชนที่เข้มแข็ง จึงขอเชิญประชาชนมาเที่ยวชมประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของ จ.สมุทรสงคราม อย่างไรก็ตามหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดงานเทศกาลกินปลาทุและของดีเมืองแม่กลอง ซึ่งเป็นงานสำคัญระดับจังหวัด มีคนเที่ยวชิมเมนูปลาทุจำนวนมาก เป็นแบบอย่างในการนำของดีในจังหวัดมาประยุกต์หารายได้ให้องค์กร ซึ่งในอนาคตจะยกระดับเป็นหอการค้าแฟร์สมุทรสงคราม เทศกาลกินปลาทุและของดีเมืองแม่กลอง สร้างแบรนด์ยกระดับสู่สากลให้มากขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม ประธานกรรมการหอการค้าไทยได้ ร่วมเยี่ยมชมงานเทศกาลกินปลาทุและของดีเมืองแม่กลองครั้งที่ 20 พร้อมทั้งชิมเมนูปลาทุ โดยมีนายคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้เกียรติร่วมโต๊ะอาหารด้วย

## บี๊กคู่ปลื้มมะกันลดจับตาละเมิดทรัพย์สินไทยพ่น'บัญชีพิเศษ' เหลือแค่ระดับธรรมดา สนธิรัตน์ชี้ตปท.เชื่อมั่น 'ปีก'ให้ของขวัญปีใหม่ อปพร.เฮเบิกเบี้ยเลี้ยงได้

Source - มติชน (Th)

สหรัฐปรับไทยพ่นบัญชีพิเศษละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งปราบปรามจริงจัง-นโยบายระดับสูงชัดเจน นายกษป्ली้มใจ-ขอบคุณทุกฝ่าย เอกชนเผยส่งผลดีระบบ ศก.ไทย-เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุน

ไทยหลุดบัญชีละเมิดทรัพย์สินฯ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อคืนวันที่ 15 ธันวาคม ตามเวลาประเทศไทย ประมาณ 22.00 น. นายโรเบิร์ต โลทีไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา หรือยูเอสทีอาร์ ได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List-PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) หลังจากที่จัดให้ไทยอยู่ในบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ ตั้งแต่ปี 2550-2560 ก่อนประกาศทบทวนสถานะของไทยนอกกรอบ Out Of Cycle Review เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560

"การที่ไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้นจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศในสายตาของผู้ค้าและนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจ นอกจากนี้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สหรัฐพิจารณาในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) ซึ่งสหรัฐให้แก่ประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมถึงไทยด้วย" นายสนธิรัตน์กล่าว และว่า การปรับสถานะของไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ จะมีส่วนสำคัญในการผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของประเทศ นอกจากนี้การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทยถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และนำประเทศไทยก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและขอให้การปรับสถานะของไทยที่บรรลุผลในครั้งนี้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทุกคน

สหรัฐชี้ไทยปราบปรามจริงจัง

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ในการประกาศผลครั้งนี้ยูเอสทีอาร์ระบุว่า สหรัฐตระหนักถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในระดับสูงภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน อีกทั้งมีการดำเนินการอย่างจริงจังจนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด ซึ่ง นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองอำนาจการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทหารทั้งสามเหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย ทั้งส่วนกลางและระดับจังหวัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) สำนักงาน กสทช. กรมศุลกากร และกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ดำเนินการอย่างจริงจังจนการละเมิดได้หมดสิ้นไปในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกตรวจตราจับกุมใน 5 ย่านการค้าสำคัญ คือ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค ตลาดนัดจตุจักร ตลาดโรงเกลือ จังหวัดสระแก้ว หาดป่าตอง และหาดกะรน จังหวัดภูเก็ต

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า นอกจากนี้ยูเอสทีอาร์เห็นถึงความพยายามของไทยในการแก้ไขข้อกังวลของภาคเอกชนสหรัฐ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง เช่น การพัฒนาประสิทธิภาพในการจดทะเบียนสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า โดยเพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบ และปรับปรุงขั้นตอนการจดทะเบียน จนทำให้สามารถลดปริมาณงานค้างสะสมลงได้อย่างเห็นได้ชัด รวมทั้งการเข้าเป็นภาคีพินิจสารมาตรฐานว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่จะยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่สามารถขอรับความคุ้มครองได้ในประเทศภาคีหลายประเทศ นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาโดยตรง เช่น การเสริมสร้างความโปร่งใส โดยเปิดให้มีการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประจำ ซึ่งช่วยคลายความกังวลของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องลงไป

‘บิ๊กตู่’ปลื้มไทยถูกลดชั้นบัญชี

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พอใจผลการประกาศสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ที่สหรัฐได้เผยแพร่ออกมาล่าสุด โดยถอดประเทศไทยออกจากกลุ่มประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (Priority Watch List-PWL) ให้อยู่ในกลุ่มบัญชีจับตาธรรมดา (Watch List : WL) หลังจากที่ไทยใช้ความพยายามในเรื่องนี้มาแล้วกว่า 10 ปี แต่ยังไม่สำเร็จ

นายกระบวนว่า รัฐบาลนี้ได้ประกาศสงครามกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทุกรูปแบบ จึงส่งผลให้สหรัฐยอมรับในการทำงานเพื่อแก้ปัญหา เช่น แก้กฏหมายที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ เพิ่มจำนวนผู้ตรวจสอบสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้า เพื่อลดปริมาณคำขอจดที่ค้างอยู่จำนวนมาก และลดเวลาจดให้ได้ตามมาตรฐานสากล สนับสนุนงบประมาณสำหรับเครื่องมือ เครื่องมือ และระบบ IT ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ตลอดจนสั่งการให้ ตำรวจ ทหาร กอ.รมน. กรมสอบสวนคดีพิเศษ ปปง. กรมศุลกากร ทุกภาคมีส่วนร่วมกันป้องกันและปราบปรามการละเมิดอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ นายกษฝักขอบขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมผลักดันเรื่องนี้ โดยในครั้งนี้สหรัฐได้พิจารณาบททวนและจัดทำ ประกาศบททวนสถานะของไทยนอกกรอบให้กับประเทศไทยเพียงแห่งเดียวเพราะโดยปกติแล้วจะประกาศผลเพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายนเท่านั้น

เอกชนมองข่าวดีหนุนลงทุนอีอีซี

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ช่วงนี้ประเทศไทยมีข่าวดีหลายเรื่อง ล่าสุดที่ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (ยูเอสทีอาร์) ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ (PWL) ดีขึ้นเป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (WL) มองว่าจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และช่วยสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนด้วย โดยเฉพาะในโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ขณะนี้เห็นมีนักลงทุนเข้ามาแล้ว เพราะข่าวดีหลายเรื่องในช่วงนี้ ทั้งการจัดอันดับความสามารถแข่งขันทางธุรกิจที่ขยับดีขึ้นมาก กรณีสหภาพยุโรป (อียู) มีข้อสรุปจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์กับไทยส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางการเมืองและการเจรจาการค้าระหว่างประเทศไทยกับอียูดีขึ้น "ข่าวดีหลาย ๆ ข่าวนี้จะยิ่งทำให้ความสัมพันธ์ทางการเมืองและการค้าต่างประเทศดีขึ้นตามไปด้วย" นายเจนกล่าว และว่า นอกจากนี้ ตามที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประกาศว่าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเทกออฟ รวมถึงนโยบายรัฐบาลที่อยากให้มีการลงนามสัญญาความร่วมมือโครงการศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานระดับโลกระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กับบริษัท แอร์บัส ในบางโครงการก่อนภายในไตรมาส 1/2561 ในมุมมองภาคเอกชน มองว่าเป็นเรื่องที่ดี การประกาศโครงการลักษณะ นี้จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนได้ และจะยิ่งทำให้ภาพการลงทุนในอีอีซี ชัดขึ้น

ส.อ.ท.เชียร์'สมคิด'ดันศก.ฐานราก

นายเกรียงไกร เชียรกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาส่งการปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้นว่า เป็นสัญญาณที่ดีเพราะสหรัฐเห็นความตั้งใจของรัฐบาลไทยในการปราบปรามสินค้าที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพราะรัฐบาลได้ปราบปรามอย่างจริงจังจนร้านค้าตามจุดต่าง ๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้าใจกลางเมือง ตลาดคลองถม ย่านพัฒนาพงษ์มีการปิดตัวลง มีการดำเนินกฎหมายผู้กระทำผิด แนนอนสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อภาพลักษณ์

ประเทศให้ดีขึ้น ทั้งนี้ การปรับสถานะจะส่งผลไปถึงด้านเศรษฐกิจให้เติบโตเพิ่มขึ้นหรือไม่ ต้องดูองค์ประกอบอื่นด้วย แต่ปัจจุบันหากดูองค์ประกอบต่างๆ พบว่า ทั้งสหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) ต่างมีท่าทีที่ดีต่อประเทศไทย หลังจากถอยห่างภายหลังเหตุการณ์รัฐประหาร โดยปัจจุบันความสัมพันธ์ดีขึ้น ทั้งการเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีไทย และการฟื้นความสัมพันธ์จากอียู

นายเกรียงไกรกล่าวถึงกรณี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประกาศเทกออฟเศรษฐกิจไทยปี 2561 ว่า เป็นเรื่องที่ดี และสนับสนุน เพราะรัฐบาลได้เดินหน้าทำงานในนโยบายต่างๆ จนเริ่มเห็นผลดีต่อเศรษฐกิจประเทศ ประกอบกับมีปัจจัยบวกจากเศรษฐกิจโลกที่ทำให้การส่งออกขยายตัวสูงสุด แต่โจทย์หนึ่งที่รัฐบาลกำลังพยายาม อยู่คือ การทำให้เศรษฐกิจฐานรากขยายตัว ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรปรับราคาดีขึ้น โจทย์เหล่านี้เชื่อว่ารัฐบาลจะเร่งออกมาตราการต่างๆ เต็มที่เพื่อใส่ลงไปให้เศรษฐกิจฐานราก ให้เกษตรกร ประชาชนทั่วไปได้รับประโยชน์ และรับรู้ว่าการฟื้นตัวดีขึ้นจริง

หอการค้าฯ อยุ่ลุ่มคุ้มครองไทย

**ว่าที่ร้อยเอก จิตร ศิริชราพันธ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย**

กล่าวเช่นกันว่า เป็นเรื่องดีที่สหรัฐปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยดีขึ้น จะส่งผลต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐ โดยเฉพาะเรื่องการค้าที่สหรัฐจะพิจารณาให้สิทธิประโยชน์พิเศษทางภาษีศุลกากร (GSP) แก่ไทย อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าเรื่องการจัดสถานะคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐให้กับประเทศต่างๆ เป็นเรื่องของการเมือง สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกดดันประเทศกำลังพัฒนาทั้งหลายให้เดินตามสหรัฐ รวมถึงใช้เป็นกำแพงด้านการค้าที่ไม่ใช่ภาษี อย่างไรก็ตาม ไทยเองต้องพึงพาการค้าระหว่างประเทศ การทำให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล เช่น การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องที่ควรต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ควรที่จะคุ้มครองประชาชนและผู้บริโภคในประเทศให้ได้รับความเป็นธรรมทางการค้าไปพร้อมๆ กันด้วย โดยเฉพาะประเด็นเรื่องยาธิรักษาโรค

ว่าที่ร้อยเอกจิตร กล่าวถึงกรณีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ย้ำหลายครั้งว่าปีหน้าจะเป็นปีแห่งการเทกออฟของไทยว่า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะนายสมคิดเป็นนักการตลาด จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศ ประกอบกับหากการเทกออฟของไทยหมายถึงแนวโน้มปีหน้าเศรษฐกิจในภาพรวมดี เติบโตต่อเนื่อง ตรงนี้เห็นด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพรวมหลายฝ่ายบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจดีขึ้นและปีหน้าจะดียิ่งขึ้นนั้น แต่คนระดับล่างและคนทำธุรกิจในต่างจังหวัดมองว่ายังไม่ค่อยดี เพราะติดเรื่องกำลังซื้อและการกระจายรายได้ เรื่องกระจายรายได้จึงเป็นโจทย์ที่จะต้องทำต่อเนื่อง รวมถึงการลงทุนในโครงการต่างๆ ของภาครัฐ ต้องเดินหน้าต่อเนื่องให้เกิดเป็นรูปธรรม รวมถึงโครงการรถไฟความเร็วสูง และการขนส่งหลักต่างๆ ทั้งบกและอากาศ ไม่ใช่มองเพียงแต่ทำในประเทศไทย แล้วตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของอาเซียน เพราะหลายประเทศก็กำลังพัฒนาแบบนี้เช่นกัน จึงต้องมองไปถึงการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงจีนเพื่อไม่ให้ตกขบวน

พลังงานเตรียมชงกรม.ของขวัญปีใหม่

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงมาตรการของขวัญปีใหม่กระทรวงพลังงานว่า เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในเดือนธันวาคมนี้ ดังนั้นจะมอบให้ ครม. เป็นผู้แถลงข่าวเอง อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้จะเป็นไปตามนโยบายของนายชวรัตน์ที่ระบุว่ามาตรการของขวัญจะต้องแจกให้ทั่ว ลงให้ลึก หมายถึงต้องลงไปช่วยเกษตรกรฐานรากของประเทศด้วย โดยมาตรการ

ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงพลังงานจะเน้นให้บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงดำเนินการเพราะมีงบประมาณและมีความคล่องตัวมากกว่า

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งว่า มาตรการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงจะเน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพราะถือเป็นฐานเศรษฐกิจที่มีต้นทุนน้อยกว่าเอกชนรายใหญ่และมีการประกอบกิจการและจ้างงานอยู่ทั่วประเทศ โดยจะมีการออกสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฟส 2 มาตรการช่วยเหลือด้านองค์ความรู้ การประกอบธุรกิจ อาทิ การให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยพัฒนาสินค้าและตลาด

มท.ให้ของขวัญปีใหม่10อย่าง

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) ให้สัมภาษณ์ถึงของขวัญปีใหม่ ที่ มท.จะเตรียมให้กับประชาชนว่า ในเบื้องต้นตอนนี้มีหลายอย่างด้วยกัน เช่น 1.ตลาดประชารัฐ 2.โครงการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ของกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) 3.การลดดอกเบี้ยโรงรับจำนำของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) 4.โครงการขั้บถมิน้ำใจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) 5.กรมที่ดินจัดศูนย์ดำรงธรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินให้กับประชาชน 6.กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นการวางแผนลุ่มน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมใน 25 จังหวัด 7.โครงการถนนสวยแห่งความสุข ซึ่งเป็นการเอาสายไฟลงดินของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 8.เปิดคลินิกดูแลเรื่องการใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดแก่ประชาชนของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 9.ในส่วนของการประสานนครหลวง (กปน.) ได้มีการจัดทำแอปพลิเคชันเพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงการใช้บริการได้อย่างสะดวก ใครที่โหลดแอปพลิเคชันนี้ภายในเดือนมกราคม 2561 จะลดค่าน้ำจำนวน 100 บาท และ 10.สำหรับการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้ร่วมกับท้องถิ่นให้ความรู้แก่ชาวบ้านในเรื่องของการดูแลระบบน้ำประปา

หนุนสร้างสนามบิณฑ์ใหม่

นางศิริพร ตันติพงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ถือเป็นข่าวดีมาก ที่มีการประกาศชัดเจนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า จะมีการสร้างสนามบิณฑ์ใหม่ที่ จ.ลำพูน และมีการเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างกัน หากจะสร้างที่บ้านธิ จ.ลำพูน ก็สามารถเชื่อมเส้นทางดอนจั่น เชียงใหม่ จากการขยายถนน 8 เลน ไปเชียงใหม่ และเชื่อมกับทางรถไฟใต้ จากการประชุมสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือก็มีการเตรียมเสนอเรื่องการสร้างสนามบิณฑ์ใหม่ต่อการประชุม ครม.สัญจร วันที่ 26 ธันวาคมนี้ที่ จ.พิษณุโลก อยู่แล้ว เพราะเราต้องยอมรับว่าสนามบิณฑ์เชียงใหม่เดิมหนาแน่นและขยายอย่างไรก็ไม่สามารถแก้ปัญหาความแออัดได้ เพราะทางเข้าออกไม่สามารถขยายได้แล้ว จึงเป็นคำตอบของการสร้างสนามบิณฑ์ใหม่จะดีกว่า

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การสัมมนาของหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ เป็นผลดีต่อทุกภาคส่วน เพราะการปาฐกถาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยฉายภาพทิศทางเศรษฐกิจในภาคเหนือและจังหวัดเชียงใหม่ให้ชัดเจน โดยเฉพาะสนามบิณฑ์ใหม่ที่จะสร้างในพื้นที่คาบเกี่ยวระหว่าง จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ เพราะเหมาะสมที่สุดแล้ว ด้วยจะส่งผลดีต่อภูมิภาค และพื้นที่ก่อสร้างอยู่ในจุดที่มีโครงการใหญ่ที่สำคัญ ทั้งรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ-พิษณุโลก-เชียงใหม่ ที่จะ เชื่อมกับมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงใหม่-เชียงใหม่ บวกกับระบบการขนส่งที่จะกระจายนักท่องเที่ยว

ออกไปยัง จ.ลำพูน ลำปาง เชียงราย ผ่านเส้นทางมอเตอร์เวย์ และสนามบินแห่งใหม่ก็ห่างจากตัวเมือง เชียงใหม่เพียง 20 กิโลเมตรเท่านั้น

รายเดิมล้น 20 ต.ค.เคาะเมล์เอ็นจีวี

แหล่งข่าวจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดซื้อรถโดยสารประจำทางที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (รถเมล์เอ็นจีวี) จำนวน 489 คัน วงเงิน 4,020 ล้านบาท ว่า ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ คณะกรรมการ (บอร์ด) ขสมก. ที่มีนายณัฐชาติ จารุจินดา เป็นประธานจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอีกครั้ง หลังจากที่ประชุมบอร์ดวาระพิเศษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ยังไม่เห็นชอบผลการประมูลโดยวิธีการเรียกบริษัทที่เคยซื้อของประกวดราคามายื่นข้อเสนอ ซึ่งปรากฏว่ามีกิจการร่วมค้า SCN-CHO ประกอบด้วย บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN และบริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน) หรือ CHO เป็นผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว โดยสั่งการให้ ขสมก.หาเหตุผลมาประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนมากกว่าปัจจุบัน โดยต้องตรวจสอบเอกสารและระเบียบต่างๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนเพื่อให้สามารถตอบคำถามกับสังคมได้ทุกอย่าง และไม่ทำให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

"บอร์ดต้องการให้ ขสมก.อ้างอิงมูลค่าโครงการให้ครบถ้วน ทั้งระเบียบราชการเกี่ยวกับราคาจัดซื้อ รวมถึงเงื่อนไขการประมูล (ทีโออาร์)" แหล่งข่าวกล่าว และว่า ที่ผ่านมาได้เจรจาเรื่องของราคาและข้อเสนอต่างๆ กับกิจการร่วมค้า SCN-CHO เสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นราคาที่ถูกต้องตามขั้นตอนทั้งหมด คือต่ำกว่าที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบและสูงกว่าราคากลางไม่เกิน 10% คาดว่าจะไม่มีปัญหาอะไร หากวันที่ 20 ธันวาคมนี้ บอร์ดอนุมัติคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายในปีนี้ เนื่องจากร่างสัญญาผ่านการตรวจสอบแล้ว จากนั้นต้องส่งมอบรถทั้งหมดภายใน 180 วัน โดยต้องส่งมอบ 100 คันแรกก่อนภายใน 120 วัน

แหล่งข่าวกล่าวถึงกรณีปัญหาการติดตั้งระบบชำระค่าโดยสารแบบหยอดเหรียญ (แคชบ็อกซ์) ที่ใช้งานไม่ได้ว่า เบื้องต้น ขสมก.ได้หารือกับบริษัทติดตั้งแล้วให้ชะลอการติดตั้งไว้ไม่เกิน 800 คันก่อน ส่วนจะมีผลต่อสัญญาหรือไม่ ต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง สำหรับระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ (อี-ทิกเก็ต) ในส่วนของ 100 คันแรกที่บริษัท ช ทวี ติดตั้งไปแล้ว ขสมก.ยังไม่ได้ตรวจรับ เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบ

ชง 3 มาตรการยางเข้ากรม.

นายภูษิต บัญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ "มติชน" ทางโทรศัพท์ว่า จะนำมติมาตรการดูแลปัญหายางพาราที่ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา เสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

นายภูษิตกล่าวว่า โดยมี 3 มาตรการหลักในการดูแลเกษตรกรชาวสวนยางและแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1 ให้หน่วยงานราชการใช้ยางพาราภายในประเทศเพิ่มขึ้น โดยส่งเสริมให้มีการใช้ยางได้ไม่ต่ำกว่า 1.8 แสนตัน จากเป้าหมาย 2 แสนตัน ภายใน 1 ปี เพื่อดูดซับปริมาณยางออกจากตลาด มาตรการที่ 2 รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราไม่เกิน 3% ต่อปี ให้แก่ผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา ในโครงการสนับสนุนสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบการยาง (ยางแห้ง) โดยมีวงเงิน 2 หมื่นล้านบาท เพื่อดูดซับผลผลิต 3.5 แสนตันจากตลาด

ประจำวันวันที่ 18 ธันวาคม 2560

หอการค้าไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

นายกฤษฎากุลกล่าวว่า และมาตรการที่ 3 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดพื้นที่ปลูกยางพารา แล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน โดยมีเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกยางลง 2 แสนไร่ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยให้ไร่ละ 400 บาท แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือประมาณครัวเรือนละ 4,000 บาท ขณะเดียวกันให้หยุดการกรีดยางในพื้นที่ส่วนราชการทั้งหมด ซึ่งมีพื้นที่ปลูกอยู่ประมาณ 1.2 แสนไร่ หยุดเป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2561 ซึ่งจะช่วยลดปริมาณยางได้ประมาณ 5 พันตัน ทั้ง 3 มาตรการดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในเดือนมกราคม 2561 และสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ 2561 เพื่อดูแลราคาอย่าไม่ให้ต่ำกว่าราคาต้นทุน

5 เสือชี้ยางราคาตกต่ำแก้ไม่ตก

แหล่งข่าวจากบริษัทที่เป็น 1 ใน 5 บริษัทส่งออกยางพารารายใหญ่ของประเทศ หรือ 5 เสือ ประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน), บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด, บริษัท วงศ์บัญญัติ จำกัด, บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็กซ์คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยฮั่วยางพาราจำกัด กล่าวถึงกรณีการหารือเรื่องยางพารากับพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่า ปัญหาราคายางพาราที่ตกต่ำ ปัจจัยหลักมาจากซัพพลายที่ล้นตลาด ประกอบกับราคายางในตลาดโลกต่ำด้วย ดังนั้น ในขณะนี้มาตรการที่ออกมาดูแลช่วยเหลือ จึงต้องอาศัยจากมาตรการระยะชั่วคราวของภาครัฐเป็นหลัก ที่จะส่งผลในวงกว้างครอบคลุมทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการดึงซัพพลายออกจากตลาดชั่วคราว ซึ่งรัฐบาลก็กำลังทำอยู่ เพื่อพยุงราคาไว้ อย่างไรก็ตาม ต้องมองถึงระยะ 2-3 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นระยะกลาง รวมถึงระยะยาว ว่าจะอย่างไรให้ส่งเสริมการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม เมื่อเวลาราคายางผันผวนก็ยังคงอยู่กันได้ เพราะระยะต่อไปในปีหน้าและปีต่อไป สถานการณ์ยางก็จะเป็นเช่นนี้อีก เพราะผลผลิตยางในประเทศจะยังคงมีออกมาในปริมาณมากอยู่ จากที่ชาวสวนปลูกยางกันมากจากหลายปีก่อน ต้นยางก็จะเติบโตเรื่อยๆ และมีผลผลิตต่อไร่ออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับยางจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่ผลผลิตออกมาปริมาณมากเช่นกันสู่ตลาดโลก

ยันปี'61ประมูลแหล่งปิโตรฯได้แน่

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงานกล่าวถึงความคืบหน้าการประมูลแหล่งปิโตรเลียมเอราวัณและแหล่งบงกชที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565-2566 และผลการประชุมภายในระหว่างกระทรวงพลังงานและคณะทำงานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติถึงเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ว่า ยืนยันว่าจะสามารถออกหนังสือเชิญชวนประกวดราคา (ทีโออาร์) ได้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 อย่างไรก็ตามจะต้องทำตามหลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประมูลทั้งหมดให้ชัดเจนออกมาก่อน คาดว่าจะสามารถสรุปรายละเอียดทั้งหมดได้ภายในเดือนมกราคม 2561 เมื่อสรุปหลักเกณฑ์และมีความชัดเจนแล้วน่าจะทำได้ผู้ชนะประมูลเร็วกว่าปกติที่ต้องใช้เวลาพิจารณานาน 7-8 เดือน คืออาจเสร็จก่อนเดือนกันยายน 2561 ขณะนี้จึงยังเป็นช่วงของการเตรียมพร้อมเปิดประมูล

## ไทยพ้นบัญชีดำสหรัฐ คลายปมปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์รอบ 10 ปี หอฯ-สอท.ลุยยกระดับการค้า 2ประเทศ

Source - โพสต์ทูเดย์ (Th)

โพสต์ทูเดย์ - สหรัฐประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยออกจากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า นายโรเบิร์ต ไลท์ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกา (ยูเอสทีอาร์) ได้ประกาศปรับสถานะการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐ มาตรา 301 พิเศษ (Special 301) จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (Priority Watch List : PWL) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (Watch List : WL) หลังจากที่ได้จัดให้ไทยอยู่ในบัญชี PWL ตั้งแต่ปี 2550-2560 ก่อนที่ได้ประกาศทบทวนสถานะของไทยนอกรอบ (Out-of-Cycle Review : OCR) เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2560

ทั้งนี้ สหรัฐระบุว่าได้ตระหนักถึงความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญในการพัฒนาด้านการคุ้มครองและป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของไทย โดยมีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในระดับสูงภายใต้คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ ซึ่งมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นประธาน มีการดำเนินการอย่างจริงจังจนเห็นผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องการปราบปรามการละเมิดในท้องตลาด

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด และกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจังจนการละเมิดได้หมดสิ้นไปในหลายพื้นที่ตั้งแต่เดือน ก.ค. 2560 เป็นต้นมา รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อออกตรวจตราจับกุมใน 5 ย่านการค้าสำคัญ คือ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค ตลาดนัดจตุจักร ตลาด

โรงเกลือ (จ.สระแก้ว) หาดป่าตองและหาดกะรน (จ.ภูเก็ต)

อย่างไรก็ตาม การที่ไทยได้รับการปรับสถานะให้ดีขึ้นจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านการค้าการลงทุนของประเทศในสายตาของผู้ค้าและนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่มีการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในการขับเคลื่อนธุรกิจ ขณะเดียวกันทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่สหรัฐพิจารณาในการให้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร หรือจีเอสพี ซึ่งสหรัฐให้แก่ประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมถึงไทยด้วย

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของไทย ถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย "Thailand 4.0" และนำประเทศไทย ก้าวข้ามไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงและขอให้การปรับสถานะของไทยที่บรรลุผลในครั้งนี้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยทุกคน

**นายกิลนที สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย** กล่าวว่า ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ปัญหาด้านทรัพย์สินทางปัญญาของไทยใกล้กลับเข้าสู่ระดับปกติแล้ว ผลที่ออกมาภาคเอกชนดีใจมาก



เพราะจะเป็นผลบวกที่ดีต่อการค้าและการลงทุนในประเทศ ขณะเดียวกันทำให้ต่างชาติกล้าเข้ามาทำการค้าและลงทุนมากขึ้น เชื่อว่ารัฐบาลเดินมาถูกทางแล้ว และต้องทำต่อเนื่องเพื่อให้พ้นจากระดับฝั่ระวังต่อไป

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยในอนาคตอย่างแน่นอน และจะเป็นการเปิดโอกาสให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศพัฒนาขึ้นไปได้เช่นเดียวกัน หลังจากนั้นภาคเอกชนต้องการเห็นรัฐบาล เดินหน้าแก้ปัญหาอื่นๆ ต่อไป ขณะเดียวกันยังคาดหวังว่าข่าวดีที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่การเจรจา ด้านเอฟทีเอเพื่อยกระดับการค้าระหว่างสองประเทศด้วย

## เร่งสร้างสนามบิน เชียงใหม่แห่งที่ 2 หุ่นขึ้นฮับอนุภูมิภาคภาคเหนือ

Source - โพสต์ทูเดย์ (Th)

ผุ่ดสนามบินเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่เร่งผลักดันแผนก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 รองรับการเดินทางเติบโตของผู้โดยสารพุ่ง 10 ล้านคน

โพสต์ทูเดย์ - หอการค้าเชียงใหม่เร่งผลักดันแผนก่อสร้างสนามบินแห่งที่ 2 รองรับการเดินทางเติบโตของผู้โดยสารพุ่ง 10 ล้านคน

นางวิภาวัลย์ วรพุดพิงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ภาคเอกชนในจังหวัดต้องการเร่งรัดแผนการก่อสร้างสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว เพื่อรองรับการขยายตัวของจำนวนผู้โดยสารทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาใช้บริการ โดยที่ผ่านมามีอัตราการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นมาก โดยคาดว่าในปี 2560 จะมีผู้มาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่ 10 ล้านคน/ปี จากปัจจุบันมีศักยภาพสามารถรองรับผู้โดยสารได้แค่ 8 ล้านคน/ปี

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาสนามบินแห่งที่ 2 จะต้องพิจารณาการวางแผน โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องด้านอื่นๆ ควบคู่กันไป เช่น ระบบขนส่งมวลชน การจัดผังเมืองใหม่ การจัดพื้นที่เขตเศรษฐกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการบิน เช่น ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน ศูนย์ฝึก การบินพลเรือนและการบริการการบิน ท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นศูนย์กลางการบินในอนุภูมิภาคของภาคเหนือ รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ

นางวิภาวัลย์ กล่าวว่า หอการค้าเชียงใหม่จะนำเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาเร่งรัดการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนของจังหวัดให้อยู่ในโรดแมปการพัฒนาจังหวัด เพื่อเร่งแก้ไข เนื่องจากปัจจุบันเชียงใหม่เจอปัญหาวิกฤตจราจรอย่างมาก เบื้องต้นได้มีการอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการพัฒนาของการรถไฟฯ ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อแก้ปัญหาคอขวดและยังเป็นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

สำหรับโครงการมอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงราย ก็เป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และระเบียงเศรษฐกิจเชียงใหม่-หลวงพระบาง ที่จะเชื่อมกับโครงการรถไฟความเร็วสูงไปยังจีนและยุโรปในอนาคตได้ผ่าน จ.น่าน รวมถึงเกี่ยวพันต่อเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และการลงทุน

ที่เพิ่มขึ้นใน อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้ 3 รูปแบบ คือ 1.รัฐลงทุนทั้งหมด 2.รัฐร่วมทุนกับเอกชน และ 3.เอกชนลงทุนทั้งหมด ซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พีพีพี)

ด้านปัญหาฝั่งเมืองก็จะต้องมีการแก้ไขให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาคเหนือ เพื่อลดความแออัดในตัวเมือง ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ โครงการสนามบินแห่งที่ 2 โครงการขนส่งมวลชนในแต่ละจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ

นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญเรื่องการแบรนด์เมืองเชียงใหม่สู่เมืองตลาดกลางของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะมาเจอกัน (มาร์เก็ตเพลส) ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลและการเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศ รองรับการค้าไร้พรมแดน และมีระบบเทคโนโลยีรูปแบบสมาร์ตซิตี เอื้อให้ จังหวัดมีความพร้อมในการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยมีแผนที่จะส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อให้เป็นเมืองที่เติบโตภายใต้ต้นนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลและสมาร์ตซิตี

-----